

(สำเนาฉบับ)



ประกาศโรงพยาบาลสิชล
เรื่อง การเฝ้าและเยี่ยมผู้ป่วย

ด้วยโรงพยาบาลสิชลได้รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการเกี่ยวกับ เวลาเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยที่โรงพยาบาลไม่มีข้อกำหนดเวลา เยี่ยมและจำนวนญาติเฝ้าผู้ป่วยให้ชัดเจน สามารถเยี่ยมได้ตลอดวัน ตลอดคืน และมีญาติเฝ้า หลายคนต่อผู้ป่วย 1 คน ทำให้รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยและการปฏิบัติงานของพยาบาล และ การเฝ้าระวังการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปอย่างลำบาก จึงมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลกำหนดเวลาเยี่ยมและกำหนดจำนวนญาติ เฝ้าผู้ป่วยแต่ละเตียงให้ชัดเจน และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ เพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติ เป็นแนวเดียวกัน

โรงพยาบาลสิชล ได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ เมื่อผู้ป่วยได้ รับการดูแลรักษาและได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ อาการเจ็บป่วยจะทุเลาและหายเร็วขึ้น รวมทั้งการ เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ดีทั้งหลายได้สะดวกขึ้น จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าและ เยี่ยมผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเยี่ยมผู้ป่วย

อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.30 น. โดยไม่ต้องแลกบัตรเยี่ยม หากท่านจำเป็นต้องเยี่ยมนอกเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาล โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ฯ แลกบัตรอนุญาตเข้าเยี่ยมที่ป้อมยามประตูทางเข้าโรงพยาบาล โดยจะอนุญาต ให้เข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 เตียง และครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากมาเยี่ยมหลายคนให้ ผลัดกันเข้าเยี่ยม

/การเฝ้าผู้ป่วย.

การเฝ้าผู้ป่วย

พยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนผู้เฝ้าผู้ป่วย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

- * ผู้ป่วยอาการไม่หนักอนุญาตให้เฝ้าเพียงละ 1 คน
- * ผู้ป่วยอาการหนักอนุญาตให้เฝ้าเพียงละ 2 คน

กรณีญาติมาเฝ้ามากเกินไปเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรุณารอที่ศาลาพักญาติด้านหลังอาคารอุบัติเหตุ หรือพักข้างนอกแล้วแต่ความสะดวก หากจะผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าขอให้แลกเปลี่ยนบัตรเฝ้าผู้ป่วย และให้ติดบัตรฯ ไว้บริเวณหน้าอกที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินสำรวจความเรียบร้อยตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ หากท่านพบเห็นสิ่งไม่ดีหรือบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจกรุณาแจ้งพยาบาล หรือแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังเหตุไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับบัตรเฝ้าผู้ป่วยให้คืนกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ในวันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน หากทำบัตรหายหรือชำรุด กรุณาชำระเงิน 20 บาท/บัตร/ครั้ง

กรณีไม่มีบัตรเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสืบลอกให้ จะไม่อนุญาตให้เฝ้าผู้ป่วย และห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ห้องพัก ห้องน้ำ หรือบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อความสะดวกต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเป็นผลดีกับผู้ป่วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2548



(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

นภัสพร รุ่ง

ศรีประดับ พิมพ์